

Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 7 tập 1 bài Trả bài tập làm văn số 1 - Tìm hiểu chung về văn biểu cảm ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải các câu hỏi bài Trả bài tập làm văn số 1 - Tìm hiểu chung về văn biểu cảm trong vở bài tập Ngữ Văn 7 tập 1 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

Giải Câu 1 trang 56 VBT Ngữ Văn lớp 7 Tập 1

Chữa các lỗi trong bài tập làm văn số 1 của em.

Trả lời:

Học sinh tìm trong bài của mình những lỗi sai về các phương diện: chính tả, dùng từ, đặt câu rồi sửa lại cho đúng.

Giải Câu 2 trang 57 vở bài tập Ngữ Văn lớp 7 Tập 1

Viết lại một đoạn văn trong phần Thân bài hoặc đoạn Kết bài.

Trả lời:

Dựa trên những chỉnh sửa trong tiết trả bài, học sinh viết lại một đoạn văn.

Giải Câu 3 trang 58 vở bài tập Văn lớp 7

Thể nào là một văn bản biểu cảm?

Trả lời:

Văn bản biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và kêu gọi lòng đồng cảm nơi người đọc.

Giải Câu 4 trang 58 VBT lớp 7 Ngữ văn

Dòng nào sau đây nói đúng nhất về văn biểu cảm?

Trả lời:

Em chọn dòng: D. Cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp.

Giải Câu 5 trang 58 vở bài tập Ngữ Văn Tập 1 lớp 7

Trả lời:

Đoạn văn biểu cảm: đoạn văn (b)

Nội dung tình cảm thể hiện:

→ Sự yêu mến trước sức sống của loài hoa hải đường.

→ Sự say đắm, ngợi ca vẻ đẹp dung dị, khỏe khoắn của loài hoa này.

Câu 4 (Bài tập 2 trang 74 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1 - trang 59 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1):

Trả lời:

Bài thơ	Nội dung biểu cảm
Sông núi nước Nam	Niềm tự hào về chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.
Nam	Sự căm tức đối với bè lũ xâm lăng xâm phạm vào chủ quyền đất nước.
Phò giá về kinh	Lòng quyết tâm lập chiến công bảo vệ đất nước và tu rèn trí lực để cống hiến cho đất nước khi thái bình.

Giải Câu 6 trang 59 vở bài tập Văn lớp 7

Trả lời:

Những bài văn biểu cảm hay:

- Cô Tô

- Sông nước Cà Mau

- Đêm nay Bác không ngủ

- Cây tre Việt Nam